



**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)**  
**เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์**  
**(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)**

**สำนักปลัดเทศบาล**  
**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**  
**เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น**

## คำนำ

ก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขาและนโยบายความมั่นคงของชาติ รวมทั้งศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกุตุกวาง เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บริบทพื้นที่ดำเนินโครงการและความต้องการของประชาชน จึงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย

เทศบาลตำบลกุตุกวาง ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวและได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในท้องถิ่น และมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่าย ร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม ที่ต้องครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ฉบับนี้ มุ่งหวัง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับกฎบัตรการ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นแนวทางในการประสานงบประมาณ การจัดทำแผนงานงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติการ ต่อไป

งานนโยบายและแผน  
เทศบาลตำบลกุตุกวาง  
กรกฎาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

	ข
เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
หลักการและเหตุผล	๑
การนำพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	๒
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	๒
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๓
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ / (แบบ ผ.๐๑)	๖
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ / (แบบ ผ.๐๒)	๘
- บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๔ เทศบาลตำบลกุดกว้าง	๒๒

### ภาคผนวก

- ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

### หลักการและเหตุผล

#### ในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๔

เทศบาลตำบลกุดกว้าง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เนื่องจากเทศบาลตำบลกุดกว้าง มีความจำเป็นในการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นโดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ “ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

การนำพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	๑. ด้านความมั่นคง	หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก	เป้าหมายที่ ๘: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	๓. การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ	๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางภายในตำบล จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรสร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีระบบน้ำประปาสะอาด และสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำ/คลองส่งน้ำ/ฝายต่าง ๆ ภายในตำบล	- แผนงานเคหะชุมชน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๓-

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	๒. ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศ ชั้นนำด้านสินค้า เกษตรและเกษตร แปรรูปมูลค่าสูงสุด	เป้าหมายที่ ๑๒: สร้าง หลักประกันให้มีแบบ แผนการผลิตและ การบริโภคที่ยั่งยืน	๑. การยกระดับ เศรษฐกิจฐาน รากและการ พัฒนา อุตสาหกรรม	๕. การเสริมสร้าง การพัฒนาการ เกษตรยั่งยืน	๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	สนับสนุน ส่งเสริมการ บริหารจัดการตลาด ชุมชน/ร้านค้าชุมชน/ กองทุนต่าง ๆ สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน ภายในตำบล	- แผนงาน การเกษตร	สำนักปลัด
๓	๔. ด้านการ สร้างโอกาส ความเสมอ ภาคและเท่า เทียมกันทาง สังคม ๖. ด้านการ ปรับสมดุล และพัฒนา ระบบการ บริหารจัดการ ภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจน ข้ามรุ่นลดลงและมี ความคุ้มครองทาง สังคมที่เพียงพอ หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และ ตอบโจทย์ ประชาชน	เป้าหมายที่ ๘: ส่งเสริมการ เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ ยั่งยืน การจ้างงาน เต็มที่และ มีผลิต ภาพ และการมีงานที่ มีคุณค่าสำหรับทุก คน	๔. การพัฒนา สังคมสุขภาวะให้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน ๖. การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๓. การพัฒนา ศักยภาพพลเมือง ๘. การพัฒนาการ บริหารภาครัฐภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต สังคม และการบริหาร จัดการ	สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม ด้านการดูแลรักษา ความ ปลอดภัยและ ทรัพย์สิน ของประชาชน ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ให้มี ความพร้อมและมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จัดให้มี สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และสนับสนุน ส่งเสริมการ บริหารจัดการต่าง ๆ	- แผนงาน บริหารงานทั่วไป - แผนงานรักษา ความสงบภายใน - แผนงานสังคม สงเคราะห์ - แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน - แผนงานงบบ กลาง	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	<p>หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวที่คุณภาพและความยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต</p>	เป้าหมายที่ ๔: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค	๗. การสร้างเสริมทุนทางสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว	สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สนับสนุน ส่งเสริม การกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน ส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยว	- แผนงานการศึกษา - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
๕	๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	<p>หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	เป้าหมายที่ ๑๓: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๖. การเสริมสร้างสุขภาวะ	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สนับสนุน ส่งเสริมสาธารณสุขและการแพทย์ขั้นพื้นฐาน พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะภายในตำบลการอนุรักษ์ฟื้นฟูความสมบูรณ์แลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	แผนงานสาธารณสุข แผนงานการเกษตร	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุฎกวาง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๕-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน
๑	การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง กองช่าง	จังหวัด, หน่วยงานอื่น
๒	การพัฒนาเศรษฐกิจ	ด้านการเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	สำนักปลัด สำนักปลัด	-
๓	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด  สำนักปลัด กองช่าง	-
๔	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว	ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ	-
๕	การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานสาธารณสุข แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด	-





แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๗-

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๑	๕๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๕๖๔,๐๐๐
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๑	๕๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๕๖๔,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๓๓	๑๐,๕๑๒,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๓๓	๑๐,๕๗๒,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

เทศบาลตำบลกุฎก้าง

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ... ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ... หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs ... เป้าหมายที่ ๙: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุม และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
    - ๑.๑ กลยุทธ์ สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง ภายในตำบล จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรสร้าง ร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีระบบน้ำประปาสะอาด และสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำ/คลองส่งน้ำ/ฝายต่าง ๆ ภายในตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ (สายบ้านนายสากล ทองมูล-บ้านนายเลิศ สีหนาม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียภายในหมู่บ้าน	โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกุฎก้างกำหนด	๐	๐	๔๖๒,๐๐๐ (ทศ.กุฎก้าง)	๐	๐	ร่องระบายน้ำ (สายบ้านนายสากล ทองมูล-บ้านนายเลิศ สีหนาม)บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๑ ได้รับการพัฒนา ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๙-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายท้ายหมู่บ้าน - ท่าฉิม) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๔๖๙,๐๐๐ (ทต.กุดกว้าง)	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายท้ายหมู่บ้าน - กุดส้มโฮง) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ ได้รับการพัฒนาจำนวน ๒๐๐ เมตร	ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการสัญจร และลดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายภานายประพันธ์ - นภณฉ้วน) บ้านชนวน หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียภายในหมู่บ้าน	โดยวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๑๖๘,๐๐๐ (ทต.กุดกว้าง)	๐	๐	ร่องระบายน้ำ (สายภานายประพันธ์ - นภณฉ้วน) บ้าน ชนวน หมู่ที่ ๓ ได้รับการพัฒนาจำนวน ๑ แห่ง	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านชนม หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้จัดงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุตุกวางกำหนด	๐	๐	๔๙๕,๐๐๐ (ทศ.กุตุกวาง)	๐	๐	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านชนม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง	เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกประชาชนได้ใช้จัดงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านนายวิทยา ขานมา) บ้านกุตุกวาง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุตุกวางกำหนด	๐	๐	๕๖๙,๐๐๐ (ทศ.กุตุกวาง)	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน (สายบ้านนายวิทยา ขานมา) บ้านกุตุกวาง หมู่ที่ ๔ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๒๐๐ เมตร	ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสะดวกในการสัญจร และลดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายข้างโรงสี) บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุตุกวางกำหนด	๐	๐	๑๗๕,๐๐๐ (ทศ.กุตุกวาง)	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน (สายข้างโรงสี) บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๕ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๕๘ เมตร	ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสะดวกในการสัญจร และลดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๑๑-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ (สายถนนหน้าวัด) บ้านโนนคู่ หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และน้ำเน่า เสียภายใน หมู่บ้าน	โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๗ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๔๓๕,๐๐๐ (ทศ.กุดกว้าง)	๐	๐	ร่องระบายน้ำ (สายถนนหน้า วัด) บ้านโนนคู่ หมู่ที่ ๕ ด้รับ การพัฒนาความ ยาวรวมไม่น้อย กว่า ๒๖๐ เมตร	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย ภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณหนองแปน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มี ห้องน้ำ สาธารณะ ของเทศบาล ได้มาตรฐาน รองรับการ บริการ ประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘.๒๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลตำบล กุดกว้างกำหนด	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐ (ทศ.กุดกว้าง)	๐	๐	ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ บริเวณหนอง แปน บ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง	ห้องน้ำ สาธารณะ ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ มาตรฐาน เกิดความ สะดวก ปลอดภัยแก่ ผู้ใช้บริการ ห้องน้ำ สาธารณะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานของเด็กเยาวชน และประชาชน	ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๓๓๐,๐๐๐ (ทด.กุดกว้าง)	๐	๐	ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยการปู Asphaltic Concrete (สายกลางบ้าน) บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร (รวมหูช้าง) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๔๘๙,๐๐๐ (ทด.กุดกว้าง)	๐	๐	ถนนภายในหมู่บ้าน (สายกลางบ้าน) บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๒๓๐ เมตร	ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการสัญจร และลดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดลอกสระโนนสนามบะแวน บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ ๘	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๔๘๓,๐๐๐ (ทด.กุดกว้าง)	๐	๐	ขุดลอกสระหนองสนามบ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ ๘ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๑๓-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณห้วยสัน) บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรและหมู่บ้าน	โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒ - ๐.๘๐ x ๘.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท	๐	๐	๕๘,๐๐๐ (ทต.กุดกว้าง)	๐	๐	วางท่อระบายน้ำ (บริเวณห้วยสัน) บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรและน้ำเน่าเสียภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอกสระโคกสูง บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พื้นที่ ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๔๐๖,๐๐๐ (ทต.กุดกว้าง)	๐	๐	ขุดลอกสระโคกสูง บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๑๐ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ่อขยะ) บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ทน ๑๑๕ เมตร พื้นี่ถมไม่น้อยกว่า ๘๐๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๔๘๘,๐๐๐ (ทต.กุดกว้าง)	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ่อขยะ) บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๑๑ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑๖๐ เมตร	ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการสัญจรและลดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายหลัง รพ.สต. กุดกว้าง) บ้านกอมอ ๕๒ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๙๑๐๐ เมตร ทน ๑๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๖๔๐๐ ตารางเมตร ตามแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๒๑๕,๐๐๐ (ทต.กุดกว้าง)	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายหลัง รพ.สต.กุดกว้าง) บ้านกอมอ ๕๒ หมู่ที่ ๑๒ ได้รับการพัฒนาจำนวน ๙๑ เมตร	ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสะดวกในการสัญจร และลดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างขยายสะพาน (บริเวณข้ามคลองส่งน้ำทางไปวัดป่า) บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๑๘๕,๐๐๐ (ทต.กุดกว้าง)	๐	๐	ก่อสร้างขยายสะพาน (บริเวณข้ามคลองส่งน้ำทางไปวัดป่า) บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ ๑๓ ได้รับการพัฒนาจำนวน ๕ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านหนองดินกี้ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทราบ	ตามแบบสาคิดตั้งหอกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ จุด	๐	๐	๒๐๑,๐๐๐ (ทต.กุดกว้าง)	๐	๐	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหนองดินกี้ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุตุกวาง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๑๕-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายบ้านนางอิน สิงห์บ้านหาด - บ้านนายพิมทอง มาดินดำ) บ้านหนองดินกี้ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียภายใน หมู่บ้าน	โดยการวางท่อระบายน้ำ คลส. มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุตุกวางกำหนด	๐	๐	๔๗๖,๐๐๐ (ทต.กุตุกวาง)	๐	๐	ร่องระบายน้ำ (สายบ้านนางอิน สิงห์บ้านหาด - บ้านนายพิมทอง มาดินดำ) บ้านหนองดินกี้ หมู่ที่ ๑๔ได้รับการพัฒนาความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘ เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียภายใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายแยกบายพาส - เต่าถ่าน) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุตุกวางกำหนด	๐	๐	๔๘๘๓,๐๐๐ (ทต.กุตุกวาง)	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายแยกบายพาส - เต่าถ่าน) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๕ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๒๒๗ เมตร	ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสะดวกในการสัญจร และลดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านโนนสำ่า หมู่ที่ ๑๖	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทราบ	ตามแบบเสาดิติดตั้งหอกระจายข่าว ๕ จุด ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ จุด	๐	๐	๒๐๑,๐๐๐ (ทต.กุตุกวาง)	๐	๐	ก่อสร้างระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านโนนสำ่า หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน โนนสง่า หมู่ที่ ๑๖	เพื่อใช้เป็น สถานที่ประกอบ กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑๕๖๐ เมตร พื้นที่รวม ๕๘.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลภูด่างกำหนด	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐ (ทต.ภูด่าง)	๐	๐	ก่อสร้างศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก มี สถานที่รองรับ การจัดกิจกรรม ของชุมชน	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบ เสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านชนวนนคร หมู่ที่ ๑๗	เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้ ประชาชนทราบ	ตามแบบเสาดัดตั้งหอกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวน ๕ จุด	๐	๐	๑๙๒,๐๐๐ (ทต.ภูด่าง)	๐	๐	ก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำบ้านชนวน นคร หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้ รับรู้ข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน (สายสี่แยกหนองแวง - โนนสง่า) บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชน มีถนนที่ใช้ในการ สัญจร สะดวก และปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐๐ เมตร ทน ๐๑๕ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐๐ ตารางเมตร (รวมหูช้าง) ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลภูด่างกำหนด	๐	๐	๙๗,๐๐๐ (ทต.ภูด่าง)	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน (สายสี่แยกหนอง แวง - โนนสง่า) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘ ได้รับ การพัฒนา จำนวน ๓๐ เมตร	ประชาชนใน พื้นที่มีความ สะดวกในการ สัญจร และลด อุบัติเหตุทาง ถนน	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุตุกวาง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๑๗-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘	เพื่อใช้เป็นสถานที่ ประกอบกิจกรรม ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล กุตุกวางกำหนด	๐	๐	๒๓๕,๐๐๐ (ทด.กุตุกวาง)	๐	๐	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก มีสถานที่รองรับ การจัดกิจกรรม ของชุมชน	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านหนองแวง - บ้านหนองดิงก์) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชน มีถนนที่ใช้ในการ สัญจร สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๘๐๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลกุตุกวาง กำหนด	๐	๐	๔๘๘,๐๐๐ (ทด.กุตุกวาง)	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน (สายบ้านหนอง แวง - บ้านหนอง ดิงก์) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑๖๐ เมตร	ประชาชนใน พื้นที่มีความ สะดวกในการ สัญจร และลด อุบัติเหตุทาง ถนน	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้าง ฝายปิดร่องระบาย น้ำเสียภายใน หมู่บ้าน (สายบ้าน พ้อสำราญ สีแก้ว- บ้านแม่กนกวรรณ ข้างจุม) บ้านบะยาว หมู่ที่ ๑๙	เพื่อแก้ปัญหาฝาย ปิดร่องระบายน้ำ เสียป้องกัน อันตรายที่อาจจะ เกิดขึ้นกับ ประชาชน	๑) ขนาด กว้าง ๐.๔๙ เมตร ยาว ๐.๖๔ เมตร ทน ๐.๑๒๕ เมตร จำนวน ๔๐ ฝาย ๒) ขนาด กว้าง ๐.๒๙-๐.๔๙ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ทน ๐.๑๒๕ เมตร จำนวน ๔ ฝาย	๐	๐	๒๓,๐๐๐ (ทด.กุตุกวาง)	๐	๐	ก่อสร้างฝายปิดร่องระบาย น้ำเสียภายในหมู่บ้าน (สายบ้านพ้อสำราญ สีแก้ว-บ้านแม่กนกวรรณ ข้างจุม) บ้านบะยาวสันติ สุข หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนเกิด ความปลอดภัย และป้องกันการ เกิดโรคจากน้ำ เน่าเสียได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

-๑๘-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๒๐	เพื่อแก้ปัญหาฝายปิดร่องระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๒๐ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน	ขนาด กว้าง ๐.๔๙ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร ทน ๐.๑๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ฝาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุตุกกว้าง กำหนด	๐	๐	๗๖,๐๐๐ (ท.ศ. ก.ศ. กว้าง)	๐	๐	ก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน เกิดความปลอดภัยและป้องกันการเกิดโรคจากน้ำเน่าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๒๐	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทราบ	ตามแบบเสาดัดตั้งหอกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ จุด	๐	๐	๑๘๒,๐๐๐ (ท.ศ. ก.ศ. กว้าง)	๐	๐	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนพันเรือ หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สายหน้าวัดจุมพลฝั่งซ้าย) บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังและน้ำเน่าเสียภายในหมู่บ้าน	โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุตุกกว้างกำหนด	๐	๐	๒๘๐,๐๐๐ (ท.ศ. ก.ศ. กว้าง)	๐	๐	ร่องระบายน้ำ (สายหน้าวัดจุมพลฝั่งซ้าย) บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ได้รับการพัฒนาความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุตกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๑๙-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายหน้าวัดจุมพล) บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๓๘๐ เมตร - ๕๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ทน ๑๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๓ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุตกว้างกำหนด	๐	๐	๖๙,๐๐๐ (ทต.กุตกว้าง)	๐	๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายหน้าวัดจุมพล) บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๒๒ เมตร	ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการสัญจร และลดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
๓๑	โครงการติดตั้งไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกล่องวงจรปิดโซลาร์เซลล์ (สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชก.ถ.๗๐-๐๐๘ บ้านหนองโก-บ้านโนนพันเรือ) บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗	เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อการคมนาคม	ไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๔๐ ต้น พร้อมกล่องวงจรปิดโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว	๐	๐	๑,๐๒๕,๐๐๐ (ทต.กุตกว้าง)	๐	๐	มีไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๔๐ ต้น พร้อมกล่องวงจรปิดโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว	ลดพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ... ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ... หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงสุด
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs ... เป้าหมายที่ ๑๒: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๕ การเสริมสร้างการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน/กองทุนต่าง ๆ สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายในตำบล

## (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำมีความเข้าใจหลักการทำงานและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง	พนักงานดูแลสถานีสูบน้ำ, กรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ, ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน	๐	๐	๓๐,๐๐๐ (ทต.สุทศกวีวงษ์)	๓๐,๐๐๐ (ทต.สุทศกวีวงษ์)	๓๐,๐๐๐ (ทต.สุทศกวีวงษ์)	ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการในการทำงานของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง จำนวน ๖๐ คน	พนักงานดูแลสถานีสูบน้ำ, กรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ, ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามีความเข้าใจหลักการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด
			รวม	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๒๑-

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ... ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ... หมายความว่า ๒ ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวที่คุณภาพและความยั่งยืน ... หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs ... เป้าหมายที่ ๔: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว
- ๔.๑ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สนับสนุน ส่งเสริม การกีฬาและนันทนาการสนับสนุน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง โคมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสำราญ หินลาด	เพื่อเป็นสถานที่ รองรับกิจกรรม การเรียนการ สอนของเด็ก เล็ก	ขนาดกว้าง ๓๓๕ เมตร ยาว ๑๙๔๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้างกำหนด	๐	๐	๒๖๔,๐๐๐ (ทด.กุดกว้าง)	๐	๐	ก่อสร้างโคมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สำราญหินลาด จำนวน ๑ แห่ง	เด็กเล็กได้รับความ สะดวกมีสถานที่ รองรับการจัด กิจกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กอง การศึกษา
๒	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำประปาดื่ม ได้ปะจําศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กเล็ก และครูมีน้ำไว้ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างระบบน้ำประปาดื่มได้ประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาวโนน หินเรือ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพล	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐ (ทด.กุดกว้าง)	๐	๐	ก่อสร้างก่อสร้าง ระบบน้ำประปา ดื่มได้ปะจําศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเล็กและครู มีน้ำสะอาดบริโภค อย่างทั่วถึง	กอง การศึกษา



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔  
เทศบาลตำบลกุตกว๊าง

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความ สงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อใช้ในกิจการ สำนักปลัด	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ไม่เกิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (เพื่อใช้ ในกิจการงาน สำนัก ปลัดเทศบาลตำบล งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน) - เป็นไปตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๐	๐	๘๕๕,๐๐๐ (ทด.กุตกว๊าง)	๐	๐	สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๒๓-

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความ สงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	เพื่อใช้ในกิจการ สำนักปลัด	จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบ ถังคว่ำ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท (เพื่อใช้การ บริการน้ำดื่ม แก่ผู้มาติดต่อ ราชการกับเทศบาลตำบล กุดกว้าง งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน) รายละเอียดดังนี้ ๑. ตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลส แท้ ไม่เป็นสนิม ๒. ระบบความเย็นด้วย คอมเพรสเซอร์ ๓. ก๊อกแบบกดแข็งแรง ทนทาน ๔. อุณหภูมิน้ำเย็น ๕-๑๐ องศา เซลเซียส ๕. อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด ๘๐ องศาเซลเซียส - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น	๐	๐	๗,๐๐๐ (ทด.กุดกว้าง)	๐	๐	สำนักปลัด

-๒๔-

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความ สงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อใช้ในกิจการ สำนักปลัด	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท (เพื่อใช้ในกิจการงานสำนัก ปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ประกอบด้วย - ตัวเครื่อง - แทนซาร์ท - แบตเตอรี่ ๑ ก้อน - สายอากาศยาง- ที่หนีบเข็มขัด - หนังสือคู่มือ หมายเหตุ ย้ำ ความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖-๑๗๔ mHz - เป็นไป ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงาน งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐ (ทด.กุฉินารักษ์)	๐	๐	สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุฎกวาง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๒๕-

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อใช้ในการกิจการ สำนักปลัด	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละไม่เกิน ๕๘,๕๐๐ บาท (เพื่อใช้ในการกิจการงาน สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. ขนาด ๕ กิโลวัตต์ ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๒. ทุกขนาด ที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ ๓. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าแต่ละชุดมี ดังนี้ - แผงสวิทช์ ๑ อัน - โวลต์มิเตอร์ ๑ อัน - แอมมิเตอร์ ๑ อัน - หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว ๑ ชุด - สวิทช์ปิด - เปิดหลอดไฟ ๑ อัน - คัตเอาต์ ๑ อัน- ที่เสียบปลั๊ก ๒ จุด - ฟรีควেনซีมิเตอร์ ๑ อัน (สำหรับขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป) ๔. คุณสมบัติทาง เทคนิคทั่วไป- โฟ AC ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ยกเดี่ยว ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าขนาด น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์- โฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐	๐	๐	๕๘,๕๐๐ (ทด.กุฎกวาง)	๐	๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
					ulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ - ไม่เกิน +๕, -๕% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ - ไม่เกิน +๒.๕, -๒.๕% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ ๖. สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป๗. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling) ๘. ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง หมายเหตุ ๑ kVA = ๐.๘ kW การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย - การติดตั้งเดินรางแลตเตอร์ หรือท่อร้อยสายไฟ- การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์ พร้อมบานเกล็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง- การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖						

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๒๗-

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความ สงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อใช้ใน กิจการ สำนักปลัด	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละไม่เกิน ๒๓,๐๐๐ บาท (เพื่อใช้ในกิจการงานสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) ๒. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) ๓. แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV ๔. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) ๕. เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA webOS หรืออื่น ๆ ๖. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ๗. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ ๘. มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (digital) ในตัว เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๐	๐	๒๓,๐๐๐ (ทด.กุดกว้าง)	๐	๐	สำนักปลัด

-๒๘-

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อใช้ใน กิจการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลกุตุกวาง	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ศูนย์ โดยมีคุณลักษณะดังนั้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความ ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสง น้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดง ภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว - มีผลต่างค่าความยาว โฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียด ของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)	๐	๐	๘๐,๐๐๐ (ทด.กุตุกวาง)	๐	๐	กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

-๒๙-

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
					<p>ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แห่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ Sntp", SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็น อย่างน้อย - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>						



ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๗	งานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	เพื่อใช้ใน กิจการงาน บริหารงาน ทั่วไป สังกัด เทศบาลตำบล กุดกว้าง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ ๑) เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕.๕ แรงม้า ๒) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว ๓) มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงาน งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๐	๐	๑๗๐,๐๐๐ (ทด.กุดกว้าง)	๐	๐	สำนักปลัด
					รวม	๐	๐	๑,๓๑๓,๕๐๐	๐	๐	

# ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลกุฎกวาง

เรื่อง การประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลกุฎกวาง  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ “เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://www.kudkwang.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล)  
นายกเทศมนตรีตำบลกุฎกวาง